
รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการลดขั้นตอนการขอส าเร็จการศึกษา 
ครั้งที ่1/2563 

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

................................................................................................. 
  

ผู้มาประชุม  
1. ผศ.ดร.กนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์ รองประธานกรรมการ(ปฎิบัติหน้าที่แทนประธาน) 
2. ผศ.ปริญญา  น้อยดอนไพร  กรรมการ 
3. นางภุมรี  ก้องศิริวงศ์   กรรมการ 
4. นางราตรี  รัตนภิรมย์   กรรมการ 
5. นายชัยณรงค์  พูลสิน   กรรมการ 
6. อาจารย์อโศก  ศรีสวัสดิ์   กรรมการ 
7. นางอุบลรัตน์  ศิริพันธุ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางกาญจนา  คงนุ้ย   ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวยุวลักษณ์  พุทธรักษา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1.  ผศ.ดร.เสน่ห์  บุญก าเนิด  ประธานกรรมการ 
 - 
 

เริ่มประชุมเวลา  14.30 น.  
 

ระเบียบวาระท่ี 1  แจ้งเพื่อทราบ  
 - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
 -   
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องและเรื่องติดตาม 
 -   
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เสนอเพื่อพิจารณา 
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการลดขั้นตอนการส าเร็จการศึกษา เพ่ือก าหนด
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนในการขอยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาให้มีความรวดเร็ว 
ถูกต้องและทันสมัย โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการลดขั้นตอนตลอดจนก ากับดูแล ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 มติที่ประชุม 
 1.  หอพักมีระบบ แต่มีปัญหาเรื่องระบบ ยังไม่ได้รับการแก้ไข ในปัจจุบันยังใช้ไม่ได้ (ศูนย์คอมฯตรวจสอบ
ระบบให้เบื้องต้น) 

2.  กองคลังสามารถแยกใบเสร็จออกจากระบบได้ โดยการใช้ comp cord ที่สามารถสร้างรายการใหม่ใน
ระบบว่าจะช าระค่าอะไร (UOB มาเสนอกองคลัง) 

3.  กองพัฒนานักศึกษาควรมีการก าหนดระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ให้แล้วเสร็จใน 3 ปี 
หากด าเนินการในปีที่ 4 อาจส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาได้ เพราะต้องเตรียมตัวออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4.  ศูนย์ภาษามีการก าหนดให้นักศึกษาท ากิจกรรมให้เสร็จสิ้นตั้งแต่ปี 1 - 3 เพราะถ้าล่าช้ามากกว่านี้
นักศึกษาจะไม่สามารถท ากิจกรรมทันตามก าหนดและไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามก าหนดได้ 



5.  ศูนย์คอมฯ ต้องการให้แสดงสถานะกิจกรรมทุกอย่างของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพ่ือแจ้ง
ในระบบให้นักศึกษาทราบจากระบบบริการการศึกษาได้เลย 

6.  ระบบห้องสมุดให้หาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระหว่างรออนุมัต ิMA  
7.  ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะทดสอบระบบปลายเทอม 2/62 เพ่ือจะได้ทราบปัญหาก่อนการใช่ระบบจริง  
8.  ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบเพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักศึกษา 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  อ่ืน ๆ 
 -  
       

ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 
  
 
   (นางกาญจนา  คงนุ้ย)       (ผศ.ดร.กนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 




